



ที่ บก ๐๐๒๓.๓/๑ ๑๔๘๓

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
ถนนบึงกาฬ - นครพนม  
บก ๓๘๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๗๖๖

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ มีความเห็นว่ามีให้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีใช้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงให้อำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด ว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดอบรมบุคคลภายนอกได้ และข้อ ๗ การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการได้ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ดังนั้น หากเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เช่น การอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น การสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ก็สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความเห็นว่า การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หากเป็นการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมได้รับการรับรองหรือสิทธิตามระเบียบดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

/แต่หากเป็น...

แต่หากเป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในกรณีอื่นนอกเหนือจากระเบียบดังกล่าว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
ให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรกต อารงวงศ์สวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๔๘๐



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการ  
เลขที่ 464  
วันที่ 4 เม.ย. 2561  
เวลา .....



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จ.บึงกาฬ  
เลขที่ 2215  
วันที่ 3 เม.ย. 2561  
เวลา .....

งานบริหารทั่วไป  
กลุ่มงานมาตรฐาน  
กลุ่มงานส่งเสริมฯ  
กลุ่มงานกฎหมาย  
กลุ่มงานการเงินฯ

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๖๗๖

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๑๖/๕๘๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๕๘๓๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
- ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๕๓๑๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ มีความเห็นว่ามีให้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีใช้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

\*กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงขอให้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดอบรมบุคคลภายนอกได้ และข้อ ๗ การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการได้ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ดังนั้น หากเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เช่น การอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น การสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ก็สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความเห็นว่าการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หากเป็นการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้

/ผู้ได้รับ ...

ผู้ได้รับการอบรมได้รับการรับรองหรือสิทธิตามระเบียบดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว แต่หากเป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในกรณีอื่นนอกเหนือจากระเบียบดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖



“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”  
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานรัฐมนตรี  
รับที่ 8703  
รับที่ 2 B S.A. 2559  
เวลา 11.48  
กระทรวงมหาดไทย

**ด่วนที่สุด**  
ที่ ตพ ๐๐๑๖/ ๕๕๓๓

กองเลขาและงานสารวัตร สำนักงานท้องถิ่น  
เลขรับ 12214  
วันที่ ๒๕ S.A. ๒๕๕๙  
เวลา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ศต/ ธันวาคม ๒๕๕๙

เลขรับ 1211  
วันที่ ๒๕ S.A. ๒๕๕๙  
เวลา

เรื่อง การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกิจกรรมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า มีประมาณการรายจ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีแผนการประชุมและอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประกอบด้วย

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานเชิงรุก โดย อสม. (๖ เขตพื้นที่ศูนย์บริการฯ) งบประมาณ ๗๕,๐๒๐.๐๐ บาท

๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก (ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ นนทบุรี เพชรบุรี) กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๘๕๐.๐๐ บาท

๓. โครงการจัดประชุมวิชาการ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงวิชาชีพ งบประมาณ ๓๑๙,๓๕๐.๐๐ บาท

๕. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหม่/ทดแทน (ตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๐) งบประมาณ ๑๑๘,๗๕๐.๐๐ บาท

๖. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำในชุมชน งบประมาณ ๑๒๙,๔๓๐.๐๐ บาท

องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย และภารกิจเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานการโอนภารกิจเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด ดังนั้นภารกิจเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงมิใช่ภารกิจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแต่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”  
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- ๒ -

สามารถร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการจัดฝึกอบรมฟื้นฟู ความสำเร็จ หรืออบรมความรู้ความสามารถให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ตามนัย ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ กำหนดให้

“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือการอบรมความรู้ความชำนาญเฉพาะทางให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เพื่อยกระดับความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน ตามประกาศที่คณะกรรมการกลางกำหนด

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ดำเนินการออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทางให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง”

ดังนั้น ภารกิจเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นภารกิจหลักของ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงไม่สามารถนำโครงการดังกล่าวมาตราเป็นเทศบัญญัติได้ตามนัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๐

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่าง คุ่มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ่งเวียนให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ เพื่อมิให้ดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีใช้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากเกิดความเสียหายจะต้องมีผู้ต้องรับผิดชอบใช้ทางแพ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ เพื่อประกอบการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ด่วนที่สุด



ที่ มท 0100/ 6903

(นายพิชิตฐ์ สีลาวชิโรภาส)

เขียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ ๔

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๑๕๐๐ ต่อ ๕๔๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๕ ๕๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pao4@oag.go.th



(นายราเชนทร์ คุ้มขันธ์วัฒนาเสวี)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ

28 ม.ค. 2559







กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 เลขรับ..... 27853  
 วันที่ 18 ต.ค. 2560  
 เวลา  
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ นร ๐๑๐๗/๕๓๑

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๖๙๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าได้ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลแห่งหนึ่ง พบว่ามีประมาณการรายจ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นเงินจำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่าภารกิจเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติว่า ภารกิจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การป้องกันและระงับโรคติดต่อของประชาชนในพื้นที่อันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง กรณีการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หากเป็นการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมได้รับการรับรองหรือสิทธิตามระเบียบดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว แต่หากเป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในกรณีอื่นนอกเหนือจากระเบียบดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरชัย มูลทองโร่ย)  
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ  
 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองทัพบกและสงครามในทบวงการทหารบก  
 เลขรับ..... 6993  
 วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐  
 เวลา.....

เลขรับ.....  
 วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐  
 เวลา.....